

แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การใช้ประโยชน์
1. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 1.1. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลผ่านศึก อำเภอรัญประเทศ (งบประมาณแผ่นดิน)	-ทรัพยากรสารสนเทศสอดคล้องกับความต้องการผู้ใช้ร้อยละ 85 -ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้ร้อยละ 85	4 กิจกรรม/4 ครั้ง	- เป็นแหล่งแหล่งเรียนรู้เพื่อใช้ประโยชน์ของชุมชน โดยประชาชนในชุมชนสามารถนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน - ประชาชนได้นำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมนำไปปฏิบัติจริงและต่อยอดในการประกอบอาชีพ
1.2. โครงการแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ห้องสมุดโรงเรียนนครนายก (งบประมาณแผ่นดิน)	-มีการจัดกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) อย่างน้อย 1 ครั้ง -ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 95 -ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85	โรงเรียนละ 1 ครั้ง โรงเรียนละ 1 ครั้ง 1,447 คน	-ครู นักเรียน ได้รับความรู้จากการอ่านหนังสือที่หลากหลายสาขาวิชาทั้งในรูปแบบหนังสือและความรู้จากหนังสือมนุษย์ -ครู นักเรียน ได้รับความรู้จากตัวบุคคลและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ -นักเรียน ได้รับความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจ เพื่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อ
2. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 2.1. โครงการบริการวิชาการ : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนมงคลวิทยา (วัดมงคลสามัคคีธรรม โนนชัย) จังหวัดระยอง	-ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 85	3 กิจกรรม/1 ครั้ง	-บุคลากรและสามเณร ห้องสมุดโรงเรียนมงคลวิทยา มีความรู้ความเข้าใจที่สามารถนำไปจัดการ/ปรับปรุงการให้บริการแก่ชุมชนโดยรอบได้อย่างต่อเนื่อง -สามเณรได้รับการส่งเสริมด้านการอ่านและการเรียนรู้

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การใช้ประโยชน์
<p>2.2 กิจกรรมงาน BOOKFAIR</p> <p>2.2.1 การจัดงาน BOOK@CENTRAL LIBRARY' 59</p> <p>2.2.2 กิจกรรมการพัฒนาส่งเสริมการอ่าน BOOK@CENTRAL LIBRARY' 59</p> <p>: กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน : พบนักเขียนในดวงใจ : นวัตกรรมช้อนกลิ้ง และใบพัด</p> <p>2.3 โครงการ The 9th Philippines-Thailand Libraries Friendship Project (PTLFP) ในประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์</p>	<p>1.คณาจารย์ นิสิต และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 150 คน</p> <p>-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 100 คน</p> <p>-ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 85</p> <p>-มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบรรณารักษ์ไทยและฟิลิปปินส์อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี</p>	<p>3 กิจกรรม/1 ครั้ง</p> <p>3 วัน/3 ครั้ง</p> <p>1ปี/1 ครั้ง</p>	<p>-การคัดเลือกหนังสือของคณาจารย์ สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และนำไปใช้ในการเรียนการสอน</p> <p>-คณาจารย์ นิสิต บุคลากร นักเรียน บุคคลทั่วไป และชุมชน โดยรอบ สามารถศึกษาค้นคว้า และได้อรรถความรู้จากหนังสือที่ตนเองได้คัดเลือก/สนใจจากสำนักพิมพ์ที่มาจำหน่ายในงาน</p> <p>-นิสิตเกิดแรงบันดาลใจ/และมีความสนใจในการอ่านหนังสือ</p> <p>-นิสิตได้เปิดโลกทัศน์/ความรู้ใหม่ๆ จากการเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>-บรรณารักษ์ฟิลิปปินส์สามารถสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>-บรรณารักษ์ฟิลิปปินส์ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้กับห้องสมุดของตนเอง ในการพัฒนาห้องสมุดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้</p> <p>-บรรณารักษ์ฟิลิปปินส์สามารถนำความรู้ แนวความคิดของการเป็นห้องสมุดต้นแบบนำไปปรับใช้กับห้องสมุดของตนเอง</p>

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การใช้ประโยชน์
<p>2.4. โครงการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้</p> <p>2.4.1 กิจกรรม : DIY เสริมปกหนังสือง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง</p> <p>2.4.2 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา</p> <p>-การถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว</p> <p>-การบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล</p> <p>2.4.3 กิจกรรมสัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ</p>	<p>ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 85</p> <p>ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 85</p> <p>ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 85</p>	<p>กิจกรรม 2 ชั่วโมง /2 ครั้ง</p> <p>ปีละ 1 ครั้ง/ 3 วัน</p> <p>ปีละ 1 ครั้ง/ 3 วัน</p>	<p>-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาหนังสือของตนเองได้</p> <p>-เป็นกิจกรรมที่มีผู้สนใจเข้าร่วมและสามารถจัดได้ทุกปี</p> <p>-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร สามารถแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>-เป็นการสร้างสำนึกจิตอาสาในการสละโลหิตให้แก่ผู้อื่นของคนในประชาคม</p> <p>-นำข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลการจัดกิจกรรม มาปรับการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป โดยเน้นเรื่องการมีจิตอาสาของนิสิตและบุคลากร โดยเฉพาะการรับบริจาคโลหิต</p>
<p>3. โครงการบริการวิชาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณอายุ</p> <p>3.1 กิจกรรม “จิตสไตในวัยอาวุโส”</p> <p>3.2 กิจกรรม “สูงวัยใจสุข”</p>	<p>ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80</p> <p>ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 85</p> <p>ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80</p> <p>ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 85</p>	<p>2 ครั้ง/2 ชั่วโมง</p> <p>2 ครั้ง/2 ชั่วโมง</p>	<p>-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้สูงอายุ ได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน</p> <p>-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์อันดีต่อมหาวิทยาลัย</p> <p>-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้สูงอายุ ได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน</p> <p>-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์อันดีต่อมหาวิทยาลัย</p>

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การใช้ประโยชน์
4. โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม กิจกรรมทำสบู่และน้ำยาสระผม	-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 28 คน และสามารถทำ แชมพูและสบู่ได้ไม่น้อยกว่า 28 ชุด -ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	1 ครั้ง/1 วัน	-บุคลากรหอสมุด มศว องค์กรักษ์ มีจิตอาสาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อ ประโยชน์ต่อสังคม -บุคลากรหอสมุด มศว องค์กรักษ์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไป ดำเนินกิจกรรมต่อไปได้ -สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี และสถานสงเคราะห์เด็ก อ่อนรังสิต สามารถนำแชมพูและสบู่ไปใช้ประโยชน์ได้จริง